

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo						
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học			Cao đẳng sư phạm chính quy	Trung cấp sư phạm chính quy
				Chính quy	Liên thông chính quy	Văn bằng 2 chính quy		
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh			<ul style="list-style-type: none"> Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018. Xét điểm kết quả THPT năm 2018 (trong tổ hợp môn xét không có điểm liệt). Các ngành sư phạm: <ul style="list-style-type: none"> + Thí sinh phải có hộ khẩu trong tỉnh Đồng Nai trước kỳ thi THPT Quốc gia. + Bộ cung cấp điểm ngưỡng chất lượng đầu vào 	<ul style="list-style-type: none"> Tốt nghiệp Cao đẳng (hình thức chính quy) đúng với chuyên ngành đăng ký tuyển sinh. 	<ul style="list-style-type: none"> Tốt nghiệp văn bằng 2 Đại học (hình thức đào tạo chính quy). 	<ul style="list-style-type: none"> Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018. Xét điểm kết quả THPT năm 2018 (trong tổ hợp môn xét không có điểm liệt). Thí sinh phải có hộ khẩu trong tỉnh Đồng Nai trước kỳ thi THPT Quốc gia. Bộ cung cấp điểm ngưỡng chất lượng đầu vào (điểm sàn). 	

			vào (điểm sàn). - Các ngành ngoài sự phạm: ngưỡng chất lượng đầu vào do Trường Đại học Đồng Nai xác định.			
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được		<p>Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức bị đình chỉ học tập. - Sinh viên tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo. - Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa đạt từ 2,00 trở lên. - Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập 	<p>Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức bị đình chỉ học tập. - Sinh viên tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo. - Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa đạt từ 2,00 trở lên. 	<p>Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức bị đình chỉ học tập. - Sinh viên tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo. - Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa đạt từ 2,00 trở lên. - Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính do Hiệu trưởng quy định. 	

			<p>đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính do Hiệu trưởng quy định.</p> <p>- Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành không chuyên về quân sự và thể dục thể thao.</p> <p>- Đạt yêu cầu về chuẩn trình độ ngoại ngữ:</p> <p>+ Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học (trừ chuyên ngành tiếng Anh): có chứng chỉ B của một trong 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn hoặc chứng chỉ thay thế.</p> <p>+ Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học ngành tiếng Anh: có chứng chỉ B của một trong 3 thứ tiếng Pháp, Trung, Hàn hoặc chứng chỉ thay thế.</p>			<p>- Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành không chuyên về quân sự và thể dục thể thao.</p> <p>- Đạt yêu cầu về chuẩn trình độ ngoại ngữ:</p> <p>+ Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học (trừ chuyên ngành tiếng Anh): có chứng chỉ A của một trong 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn hoặc chứng chỉ thay thế.</p> <p>+ Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học ngành tiếng Anh: có chứng chỉ A của một trong 3 thứ tiếng Pháp, Trung, Hàn hoặc chứng chỉ thay thế.</p>
--	--	--	---	--	--	---

III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học						
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện			Có chương trình các ngành học đính kèm (xem: Chương trình đào tạo).		Có chương trình các ngành học đính kèm (xem: Chương trình đào tạo).	Có chương trình các ngành học đính kèm (xem: Chương trình đào tạo).
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường						
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp			<ul style="list-style-type: none"> - Giáo viên trong hệ thống giáo dục (mầm non đến THPT); - Các công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. (xem thêm Mục tiêu đào tạo của từng ngành cụ thể - chuẩn đầu ra)		<ul style="list-style-type: none"> - Giáo viên dạy tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ; biên phiên dịch viên; - Các công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. (xem thêm Mục tiêu đào tạo của từng ngành cụ thể - chuẩn đầu ra)	<ul style="list-style-type: none"> - Giáo viên trong hệ thống giáo dục (mầm non đến THCS); - Các công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. (xem thêm Mục tiêu đào tạo của từng ngành cụ thể - chuẩn đầu ra)

Đồng Nai, ngày 12 tháng 2 năm 2019



HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Minh Hùng